

Nhiều tàu cá nằm bờ khi giá xăng dầu tăng cao

Ngay trong những ngày đầu năm mới, giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn, nhiều tàu cá nằm bờ do không đủ chi phí nhiên liệu.



Tàu của ngư dân neo đậu tại bến cá Thái Đô (Thái Thụy).

Ảnh: MAI TRANG

Sau một thời gian nghỉ tết Nguyên đán kết thúc mùa biển năm cũ thì bắt đầu từ mùng 4, mùng 5 tháng Giêng, ngư dân Thái Bình lại nhộn nhịp xuất bến, mở đầu cho mùa biển mới. Thông thường, cứ khoảng qua rằm tháng Giêng là thời điểm các tàu nườm nượp ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, năm nay, do giá xăng dầu tăng cao nên nhiều tàu cá vẫn im ắng nằm bờ. Sau nửa tháng nghỉ tết, tàu cá mang số hiệu TB90077 của ông Nguyễn Xuân Dũng ở xã Thụy Hải (Thái Thụy) mới ra khơi khai thác được 2 chuyến. Giá dầu liên tục tăng cao, thu không đủ chi nên ông Dũng đành cho tàu đậu tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy) hơn nửa tháng qua. Ông cho biết: Giá dầu tăng khiến phí tổn của mỗi chuyến biển tăng cao, trong khi nhiên liệu chiếm phần lớn trong phí tổn của tàu. Với công suất 350CV, tàu của tôi khai thác trên vùng biển Thái Bình, mùa này chủ yếu khai thác tôm,

bể bẻ. Tuy đánh bắt gần bờ, mỗi chuyến đi chỉ 2 ngày nhưng giá dầu tăng, sản lượng khai thác không ổn định đã ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của ngư dân. Với giá dầu ở mức trên 21.000 đồng/lit như hiện nay, mỗi chuyến đi, chi phí cho nhiên liệu và tiền công trả cho 2 lao động khoảng 8 - 9 triệu đồng, trong khi thu nhập chỉ khoảng 7 - 8 triệu đồng/chuyến, chưa kể khấu hao tàu thuyền, ngư cụ, mỗi chuyến đi biển chúng tôi phải bỏ lỗ từ 1 - 2 triệu đồng.

Cũng như ông Dũng, ông Nguyễn Văn Hưng, chủ hai tàu cá có công suất 400CV/tàu tại thị trấn Diêm Điền ra khơi từ mùng 4 tết. Sau chuyến ra biển, đến nay hai tàu của ông vẫn nằm yên tại chỗ. Ông Hưng phân tích: Hai tàu cá của tôi phải thuê thêm 8 lao động với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng; trước đây, khi giá dầu khoảng 12.000 đồng/lit, mỗi chuyến đi biển từ 2 - 3 ngày sau khi trừ mọi chi phí tôi còn thu nhập từ 5

- 7 triệu đồng. Hiện giá dầu tăng trên 21.000 đồng/lit, thu nhập của chủ tàu tương tự chỉ không đủ trang trải cho mức chênh lệch đó. Không chỉ giá dầu cao mà việc tìm được lao động cũng khó do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm, lao động của ông bị cách ly đến quá nửa chưa biết khi nào mới có thể vượt khơi. Theo ông Hưng, việc các phương tiện nằm bờ đã và đang gây sức ép lớn về thu nhập lên các chủ tàu, người lao động bởi đa phần các chủ tàu để duy trì việc vượt khơi, đầu tư ngư cụ... đều phải vay vốn các ngân hàng.

Toàn tỉnh hiện có 729 tàu cá với tổng công suất 138.588CV. Thời gian qua, hoạt động khai thác hải sản của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, tăng cường khai thác xa bờ, nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời đẩy mạnh việc chống khai thác trái phép bắt hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Toàn

tỉnh đã thành lập được 31 tổ đội với 352 tàu cá, 1.760 ngư dân tham gia tương trợ nhau trong hoạt động khai thác, tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021, sản lượng khai thác hải sản đạt 92.444 tấn, đóng góp tích cực vào việc gia tăng giá trị ngành thủy sản.

Trong hoạt động khai thác hải sản thì nhiên liệu chiếm 60 - 70% chi phí, do đó khi giá xăng dầu tăng cao, cùng với giá dầu ra hải sản không ổn định đã tạo áp lực lớn cho hoạt động khai thác của ngư dân trên địa bàn. Để tăng thu nhập, nhiều tàu cá đã kéo dài thời gian bám biển, tăng sản lượng khai thác bằng việc đánh bắt thêm sứa, tẹp moi, ruốc biển... Ngư dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có chính sách bình ổn giá xăng dầu; tạo điều kiện vay vốn với lãi suất ưu đãi để ngư dân đầu tư cải tiến phương tiện, ngư cụ... để yên tâm vượt khơi bám biển, phát triển kinh tế.

NGÂN HUỖN

Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLD, Công đoàn đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại tại nơi làm việc... Qua đó đã xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, NLD. Với số lượng lao động đông, việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và NLD luôn được đặt lên hàng đầu. Công đoàn đã chỉ đạo các CĐCS thực hiện nhiều hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ, liên kết, đồng thuận giữa chủ doanh nghiệp và NLD. Hướng dẫn các CĐCS nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT). Trên cơ sở đó, CĐCS tích cực thương lượng, đối thoại và ký kết TULĐTT, xây dựng quy chế phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt, tích cực tham mưu để đưa những điều khoản có lợi hơn cho NLD vào TULĐTT. Hiện nay có 43/47 CĐCS có TULĐTT, trong đó 11 TULĐTT có điều khoản có lợi hơn so với quy định. Nhờ đó, các chế độ, chính sách được thỏa thuận và quy định rõ ràng giúp NLD yên tâm, gắn bó hơn với công việc còn doanh nghiệp không phải lo lắng khi có trường hợp NLD đòi hỏi quyền lợi không chính đáng.

Cùng với những hoạt động trên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn phối hợp với các CĐCS chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch của doanh nghiệp; thực hiện nghiêm việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp và các ngành liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho công nhân lao động; phối hợp kiểm tra việc phòng,

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hiện nay, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh quản lý gần 40.000 đoàn viên là công nhân lao động ở 49 đơn vị, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp người lao động (NLD) yên tâm làm việc, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cùng các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy vai trò điểm tựa của NLD.

chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy các CĐCS đã tích cực phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và công đoàn cấp trên. Thường xuyên rà soát và nắm chắc tình hình, hướng dẫn NLD khai báo y tế, quét mã QR, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Nhiều doanh nghiệp thực hiện vách ngăn và chia ca ăn, giãn cách các chuyển, các tổ sản xuất để bảo đảm khoảng cách theo quy định. Các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 là Công ty Tân Đề, Công ty TNHH May Texhong, Công ty TNHH Công nghiệp Tactician, Công ty TNHH Petlife... Bên cạnh đó, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cùng các CĐCS thực hiện tốt việc tuyên truyền đến NLD thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm của NLD. Thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến NLD việc ký hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN... Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân Công ty TNHH TAV chia sẻ: Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống hàng ngày của NLD, đồng viên chúng tôi vượt qua khó khăn. Với sự đồng hành, chia sẻ của các cấp công đoàn trước đại dịch Covid-19, NLD ổn định về tư tưởng và yên tâm lao động sản xuất.

Trong tháng công nhân năm 2021, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các CĐCS trao 506 suất quà với tổng số tiền 158.100.000 đồng cho công nhân lao động có thành tích xuất sắc, gắn bó lâu năm với doanh nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn,

bị tai nạn lao động. Ngoài ra, 71 đoàn viên được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền 40.800.000 đồng. Công đoàn chi trợ cấp cho 10 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 7.000.000 đồng; hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho 2 đoàn viên với tổng số tiền 50 triệu đồng. Các CĐCS trong các khu công nghiệp đã phối hợp tổ chức gặp mặt, tặng quà đồng viên trên 23.400 cháu học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Những hoạt động của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và CĐCS trong thời gian qua đã thể hiện vai trò điểm tựa của NLD. Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD, thực sự là người bạn đồng hành của đoàn viên, NLD.

MAI THÙ



Giờ làm việc của công nhân Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình.

THUY TRÌNH Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao



Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Thụy Trinh.

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2014, từ đó đến nay, bên cạnh giữ vững các tiêu chí đã đạt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thụy Trinh (Thái Thụy) đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao.

Về thăm Thụy Trinh hôm nay, diện mạo xã đã thay đổi rõ nét, những con

đường bê tông lớn mở rộng, điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, nhà cửa khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, đó là kết quả 7 năm nỗ lực xây dựng NTM nâng cao của cả hệ thống chính trị và người dân nơi đây. Bà Phạm Thị Ngát, thôn Đoài chia sẻ: So với thời điểm về đích NTM năm 2014, đến nay diện mạo làng xã đã khang trang, đẹp hơn

rất nhiều. Nhất là hệ thống giao thông trong xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa, hai bên đường còn được người dân trồng cây xanh, hoa, cây cảnh và lắp hệ thống điện thấp sáng, từ đó tạo cảnh quan thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Người dân được đào tạo nghề, được hướng dẫn, tập huấn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi sang những mô hình sản xuất cho thu nhập cao hơn.

Ông Nguyễn Trường Thắng, thôn Nam cho biết: Từ khi có chủ trương xây dựng NTM nâng cao, nhân dân địa phương đã nhiệt tình tham gia góp công, góp của mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường thôn xóm và xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, trong đó trang bị đầy đủ ti vi, loa, hệ thống wifi, camera, sân cầu lông, bóng bàn... để phục vụ các cuộc họp và hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí. Từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong thôn.

Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, Thụy Trinh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm cùng những cách làm sáng tạo để thực hiện các tiêu chí. Hàng năm, xã tiến hành rà soát từng tiêu chí với phương châm khó đâu gỡ đó. Xác định đầu tiên phải làm tốt công tác quản trị, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nâng cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt; cùng với đó, hệ thống chính trị, các đoàn thể từ xã đến thôn tích cực tuyên truyền giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng,

mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng NTM nâng cao, từ đó tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng NTM. Điểm nổi bật trong xây dựng NTM nâng cao của Thụy Trinh là đã chú trọng thu hút các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội như hệ thống giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học... Từ năm 2015 đến năm 2021, xã đã xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng 2 tuyến đường trục xã và 1 tuyến trục thôn với tổng chiều dài gần 4km kết cấu đường rải đá láng nhựa. Nâng cấp 1 tuyến đường từ nhánh cấp 1 lên quy mô đường trục thôn với chiều dài gần 1km, rộng từ 4m, mặt đường đổ bê tông, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Tại các nút giao giữa các tuyến đường được bố trí hệ thống biển báo, gỡ giảm tốc bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, hệ thống công trình thủy lợi của xã được đầu tư nâng cấp với 9 trạm bơm có tổng công suất 11.580 m³/h; tỷ lệ kênh tưới cấp 1 loại 3 của các trạm bơm trong xã theo quy hoạch đã được xây dựng kiên cố hơn 15km, đạt tỷ lệ 100%. Cơ sở vật chất các trường học đều bảo đảm được xây dựng kiên cố, kiến trúc hài hòa theo quy định với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn, phòng y tế, nhà hiệu bộ,

khu vệ sinh của giáo viên và học sinh riêng biệt. Ngoài ra, để nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, vận động bà con ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát triển các dịch vụ gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 50 triệu đồng/năm, cao gấp 2 lần thu nhập bình quân đầu người thời điểm năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Theo ông Nguyễn Ngọc Truân, Chủ tịch UBND xã: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến cuối năm 2021 Thụy Trinh đã hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao. Đầu tháng 1/2022, xã được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao tại xã với kết quả đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao. Ngay sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, xã sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong những năm tới.

TRẦN TUÂN

